



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศ
โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบประมาณรายจ่ายอื่น โดยเป็นโครงการลักษณะบูรณาการร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และสามารถนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างระดับภาค/ระดับประเทศ โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก ดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑	ได้แก่	โรงเรียนเส้าให้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเส้าให้ จังหวัดสระบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒	ได้แก่	โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓	ได้แก่	โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔	ได้แก่	โรงเรียนโพธารวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕	ได้แก่	โรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖	ได้แก่	โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗	ได้แก่	โรงเรียนสวัสดีรัตนภูมิข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘	ได้แก่	โรงเรียนพิมานวิทย์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙	ได้แก่	โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐	ได้แก่	โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑	ได้แก่	โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒	ได้แก่	โรงเรียนพัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓	ได้แก่	โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔	ได้แก่	โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕	ได้แก่	โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	ได้แก่	โรงเรียนบ้านปางขอน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗	ได้แก่	โรงเรียนวัดบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘	ได้แก่	โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สถานศึกษาแบบอย่างระดับประเทศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และจะดำเนินการประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ